

BÁO CÁO

**Giải trình, khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn huyện Phù Mỹ theo đề nghị
của Hội đồng thẩm định Trung ương về xét, công nhận huyện Phù Mỹ
đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2023**

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Văn bản số 1112/VPĐP-NV ngày 25/10/2024 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc giải trình, làm rõ và có giải pháp nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới của huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định). UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo UBND huyện Phù Mỹ và các sở, ngành có liên quan tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế; tổng hợp báo cáo giải trình một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở cấp xã và cấp huyện, khắc phục những nội dung người dân còn chưa hài lòng theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định; có giải pháp để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá cơ sở; hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu và hạ tầng xã hội theo quy hoạch đã được phê duyệt và thúc đẩy việc chuyển giao cơ sở hạ tầng cho cộng đồng để duy tu, bảo dưỡng.

1.1. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở cấp xã và cấp huyện, khắc phục những nội dung người dân còn chưa hài lòng theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định

UBND huyện Phù Mỹ tiếp thu và đã bổ sung nội dung này vào phần 2, Mục VI-Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong báo cáo chung của huyện, như sau:

a) Nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và thị trấn đô thị văn minh

- Quy hoạch: Phát huy hiệu quả và quản lý tốt quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chung đô thị, đảm bảo quy hoạch được thực hiện đúng theo định hướng và điều kiện thực tế địa phương đã được phê duyệt; xác định công tác tuyên truyền thường xuyên để nhân dân được biết, thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, xây dựng đúng theo quy hoạch, tăng cường quản lý quy hoạch đã được phê duyệt.

- Giao thông: Hàng năm tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ Trung ương, tỉnh, huyện và huy động sự đóng góp trong Nhân dân, các nhà tài trợ để tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải tạo, duy tu thường xuyên các tuyến đường; xây dựng mới, mở rộng các tuyến đường huyện, xã, đường trục thôn, ngõ xóm, đường trục chính nội đồng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm Luật Giao thông, lắp biển báo đúng quy định, không vi phạm hành lang an toàn giao thông; duy trì và nhân rộng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; các tuyến đường hoa trên địa bàn các xã.

- Thủy lợi: Tiếp tục rà soát đầu tư, cải tạo, nâng cấp hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi để đảm bảo cho sản xuất; phòng, chống thiên tai, đáp ứng được yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; hàng năm có giải pháp cụ thể về nguồn vốn đầu tư nạo vét các tuyến kênh, mương phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản.

- Trường học: Đầu tư xây dựng, nâng cấp các phòng học, phòng chức năng đảm bảo giữ vững các trường đã đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Xây dựng kế hoạch cụ thể để đầu tư xây dựng các trường còn lại đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục trang bị, bổ sung các thiết bị dạy học; duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường học theo định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác xây dựng cảnh quan môi trường trong trường học đạt “xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

- Nhà ở: Quan tâm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở, chính sách an sinh xã hội và các nguồn hỗ trợ của nhà tài trợ để tiếp tục đầu tư hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, đảm bảo cho người dân có nhà ở ổn định, đạt chuẩn. Tuyên truyền, vận động người dân có điều kiện thực hiện cải tạo, chỉnh trang nhà ở nhằm nâng tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng.

- Văn hóa: Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện; thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy ước của các thôn cho phù hợp với yêu cầu phát triển và quản lý xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với các địa phương trong huyện. Hàng năm, bố trí một nguồn kinh phí hợp lý để đầu tư các trang thiết bị cho các nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

- Du lịch:

+ Quan tâm phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm các hoạt động của làng chài Tân Phụng, thăm quan danh thắng Mũi Vi Rồng, Hải Đăng; đồng thời gắn với tham quan các sản phẩm OCOP đặc trưng của huyện.

+ Phát triển đầm Đê Gi trở thành điểm du lịch sinh thái, điểm du lịch trải nghiệm gắn với hoạt động nghề. Xây dựng vành đai du lịch khép kín kết nối các điểm và khu du lịch: Khu đô thị du lịch biển Mỹ Thành, đầm Đê Gi, mũi Vi Rồng, đầm Trà Ổ, bãi biển, các điểm du lịch hồ phía tây huyện và các di tích lịch sử như Chùa Hang, Trùng Gia Ván,... dựa trên hệ thống giao thông: Tuyến đường ven biển, ĐT 632, 631, 638 và các tuyến liên xã, hình thành một vòng tròn du lịch.

+ Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, văn hóa và môi trường sinh thái nông thôn của huyện nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững.

- Y tế: Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng; đầu tư cơ sở vật chất cho y tế, đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

- Kinh tế và tổ chức sản xuất: Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp và kế hoạch phát triển ngành chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025.

+ Triển khai tốt các chủ trương chính sách hỗ trợ, đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn, như chính sách quản lý, sử dụng đất trồng lúa, chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ, chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư sản xuất lĩnh vực nông nghiệp, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản với các mặt hàng chủ lực.

+ Tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện theo hướng nâng cao giá trị, tập trung triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ cao, duy trì và nhân rộng các mô hình cánh đồng mẫu lớn, theo hướng nông nghiệp sạch liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.

+ Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm và cây lâu năm giai đoạn từ năm 2021 -2025; phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản qua đó củng cố xây dựng liên kết vững chắc giữa hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, doanh nghiệp và định hướng xây dựng được vùng nguyên liệu để hình thành mỗi hợp tác xã có một sản phẩm mang nhãn hiệu có tính cạnh tranh và nhiều sản phẩm tiềm năng, nâng cao thu nhập cho thành viên.

+ Duy trì và phát triển Đề án “Phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm”. Trong đó tập trung xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm chủ lực của từng địa phương (lúa, đậu phộng, bò, tôm sú, tôm thẻ,...), đồng thời xây dựng được vùng sản xuất hàng hóa có chỉ dẫn địa lý, truy xuất

nguồn gốc để hướng đến xây dựng quy trình sản xuất đạt quy chuẩn quy định, xây dựng được nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ nhất là các sản phẩm chủ lực của huyện và các loại nông sản khác khi đủ điều kiện.

+ Phát triển sản xuất theo hướng tập trung đối với các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của huyện để mang lại giá trị kinh tế cao; phát triển nuôi thủy sản, chăn nuôi bò và các loại cây màu có giá trị kinh tế cao. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người nông dân.

- Môi trường và an toàn thực phẩm: Thường xuyên cải tạo, nâng cấp bãi rác, tiếp tục thực hiện tốt Đề án thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện; tập trung nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, trường học đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổ chức đoàn thể huyện, xã thực hiện có hiệu quả các mô hình, kế hoạch vệ sinh môi trường, không có hoạt động gây suy giảm môi trường, vệ sinh nơi công cộng góp phần tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Thường xuyên tập huấn, tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức người dân, hộ gia đình và chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong việc tuân thủ các quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Hệ thống chính trị, an ninh trật tự: Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức nhất là công chức cấp xã gắn với sắp xếp lại bộ máy tổ chức và tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng. Làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, đề ra các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

b) Nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới

Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng đến xây dựng đạt huyện nông thôn mới nâng cao.

- Quy hoạch: Phát huy hiệu quả và quản lý tốt quy hoạch vùng huyện, đảm bảo quy hoạch được thực hiện đúng theo định hướng, góp phần cho kinh tế - xã hội của huyện phát triển đồng bộ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo xu thế phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

- Giao thông: Thực hiện nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện và các cầu giao thông trên các tuyến, đảm bảo đồng bộ với cấp đường; nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các tuyến giao thông nông thôn gắn với quá trình phát triển đô thị. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư để triển khai thực hiện các công trình giao thông nhằm giữ vững và nâng chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới.

- Thủy lợi: Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí hợp lý để nạo vét hàng năm, củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi nội đồng, nâng cao năng lực phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Y tế: Tiếp tục nâng cấp, sửa chữa, đầu tư xây mới một số khoa phòng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo giữ vững Trung tâm Y tế đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng; củng cố hoạt động Trạm Y tế các xã, thị trấn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

- Văn hóa: Tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng các loại hình hoạt động văn hóa, các thiết chế văn hóa khác nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và giao lưu văn hóa của Nhân dân.

- Trường học: Có kế hoạch đầu tư để trường THPT Nguyễn Trung Trực đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, nâng tổng số trường đạt chuẩn trên địa bàn huyện lên 6/6 trường, đạt tỷ lệ 100%; hướng đến xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Môi trường: Tập trung rà soát, thu gom và vận chuyển kịp thời lượng rác thải qua phân loại tại các xã, thị trấn về các bãi rác để xử lý. Tăng cường vệ sinh môi trường tại khu vực trung tâm, khu dân cư, các chợ; xử lý môi trường chăn nuôi ở nông thôn; thường xuyên đầu tư nâng cấp các bãi rác, xử lý đúng quy định rác y tế và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

- Hệ thống chính trị - An ninh trật tự: Làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, hình thành điểm nóng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng phản động; chú trọng thực hiện quyền tiếp cận của người dân và đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để cao cảnh giác, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tăng cường công tác nắm tình hình an ninh nông thôn; thường xuyên mở và thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kiểm chế sự gia tăng các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

+ Làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, các sự kiện chính trị trên địa bàn huyện; nhất là tình hình liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, không để tình hình khiếu kiện vượt cấp xảy ra, không để phát sinh “Điểm nóng” gây mất an ninh - trật tự.

+ Luôn thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ Biển Đông để cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nắm, hiểu rõ và nâng cao cảnh giác, không để kẻ địch lôi kéo vào hoạt động biểu tình gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

+ Thực hiện các quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị đã ký kết để thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh các loại tội phạm. Tăng

cường công tác nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng thực hiện quản lý ngân sách, vốn, quỹ tài sản, thực hiện chế độ thanh quyết toán, quản lý cấp phát sử dụng đúng đối tượng và mục đích đối với các nguồn trợ cấp, viện trợ của Nhà nước, các tổ chức cá nhân khác. Phối hợp với các ngành và địa phương kiểm tra xử lý kiên quyết, kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường.

1.2. Giải pháp để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá cơ sở; hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu và hạ tầng xã hội theo quy hoạch đã được phê duyệt và thúc đẩy việc chuyển giao cơ sở hạ tầng cho cộng đồng để duy tu, bảo dưỡng

UBND huyện Phù Mỹ tiếp thu và đã bổ sung nội dung này vào phần 3, Mục VI-Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong báo cáo chung của huyện, như sau:

Phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và chất lượng hoạt động của hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn. Nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở; chú trọng các hoạt động phong trào câu lạc bộ ở các nhà văn hóa xã, thôn. Tăng cường triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, chủ động bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi trên địa bàn huyện, nhất là đầu tư xây dựng hoàn thành Khu liên hợp thể dục, thể thao để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao trong Nhân dân. Có kế hoạch sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao đã được đầu tư, nhất là nhà văn hóa, khu thể thao ở các thôn và các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng để phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người dân.

Thường xuyên vận động, khuyến khích Nhân dân tăng cường tham gia tập luyện thể dục thể thao, xây dựng và phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ, thể thao truyền thống, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn huyện, tạo thuận lợi cho mọi đối tượng trong xã hội tham gia rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe phục vụ cho việc học tập, lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời, chú trọng phát huy vai trò của người dân, cộng đồng trong việc tham gia xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp kinh phí, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện để duy trì hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

2. Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ; tiếp tục thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện song song với việc hoàn thiện hạ tầng của các cụm công nghiệp; thúc đẩy phát triển du lịch biển trên cơ sở phát huy lợi thế có đường bờ biển dài

UBND huyện Phù Mỹ tiếp thu và đã bổ sung nội dung này vào phần 3, Mục VI-Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong báo cáo chung của huyện, như sau:

- Xác định việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế du lịch dựa trên hệ sinh thái biển. UBND huyện đã có kế hoạch định hướng đến năm 2025: Nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng 46,73%¹; công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 30,66%; thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng 22,6%.

- Ưu tiên quy hoạch và đầu tư phát triển các ngành kinh tế có lợi thế về tiềm năng gắn với xây dựng hạ tầng giao thông kết nối, nhất là đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực ven biển, phát triển khu đô thị biển xã Mỹ Thành, khu công nghiệp Phù Mỹ, khu du lịch biển xã Mỹ Thọ gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh ... làm nền tảng để tạo đột phá, góp phần quyết định phát triển kinh tế của huyện.

- Bám sát nội dung nhiệm vụ đã đề ra trong các chương trình hành động, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy về định hướng phát triển công nghiệp, thương mại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035, đề xuất thu hút các dự án đầu tư phát triển công nghiệp gắn với năng lượng sạch, ưu tiên thu hút dự án đầu tư phát triển điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo; dự án phát triển các khu đô thị, du lịch ven biển theo hướng tiếp cận mô hình sinh thái có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

- Phát triển tổng hợp kinh tế biển, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ gắn với biển; lồng ghép các chính sách hỗ trợ của nhà nước để tập trung cho phát triển kinh tế biển; hỗ trợ sớm triển khai xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Mỹ Thành làm nền tảng phát triển tổng hợp kinh tế biển, đưa địa phương trở thành trung tâm về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh và khu vực miền Trung; phát triển các dịch vụ thiết yếu như thương mại, bán buôn, bán lẻ để đáp ứng nhu cầu dịch vụ cơ bản của Nhân dân.

¹ Tại mục V “Mục tiêu và giải pháp xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới” trong Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 24/9/2024 của UBND huyện Phù Mỹ về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2023 của huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định trình bày tại Hội đồng thẩm định Trung ương ngày 24/10/2024 thì số liệu cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng 28,84%; công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 39,51%; thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng 31,65%, đây là số liệu lấy từ báo cáo chính trị của huyện (do tại thời điểm báo cáo chưa làm kế hoạch năm 2025) và được tính theo giá trị sản xuất. Hiện nay, đã có số liệu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2025 và được tính theo giá trị sản phẩm; do đó, Nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng 46,73% (giảm 6,64% so với năm 2023); công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 30,66%; thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng 22,6%.

- Tập trung thu hút và phát triển hệ thống siêu thị mini, chợ gắn liền với tình hình phát triển kinh tế, lao động, dân cư và định hướng quy hoạch hạ tầng - giao thông của địa phương. Thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển ngành thương mại của huyện bằng các chính sách và hỗ trợ về mặt thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào địa phương, nhất là các đô thị và khu vực trung tâm xã.

- Phát triển mạnh mẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn: Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở tái cơ cấu ngành, cơ cấu sản phẩm gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp nhất là sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng; phát huy lợi thế của huyện gắn với liên kết vùng, Cảng biển hàng hóa sẽ được tỉnh đầu tư tại huyện trong thời gian tới sẽ tạo bước đột phá mới; nâng cao vai trò nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học - công nghệ, trong đó chú trọng công nghệ sinh học và triển khai nhân rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; thực hiện các chuỗi liên kết để nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, tăng thu nhập cho người dân.

- Tăng cường công tác quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả các đồ án quy hoạch đảm bảo phát triển đúng định hướng; quản lý tốt nguồn vốn đầu tư.

3. Giải pháp nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp nổi trội, có giá trị kinh tế cao; phát triển các vùng sản xuất hàng hoá tập trung đối với các mặt hàng chủ lực; thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu tại chỗ

UBND huyện Phù Mỹ tiếp thu và đã bổ sung nội dung này vào phần 4, Mục VI-Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong báo cáo chung của huyện, như sau:

- Tập trung rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quy hoạch vùng sản xuất các loại nông sản chủ lực, hình thành các mặt hàng nông sản có thương hiệu, có địa chỉ, nhãn hiệu được kiểm định, kiểm soát trên thị trường.

- Bổ sung các quy hoạch sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phát triển nông thôn hài hòa với phát triển đô thị và quá trình đô thị hóa, bảo vệ cảnh quan môi trường; bảo đảm tính liên kết vùng, thống nhất với quy hoạch xây dựng vùng, các quy hoạch chuyên ngành khác, bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và tập quán sinh hoạt.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng; trong đó, chú ý phát triển mở rộng các mô hình kinh tế tiên tiến hiệu quả, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, phát triển sản xuất bền vững. Tập trung chỉ đạo chuyên

dịch hợp lý cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

- Xây dựng có lộ trình, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã theo mô hình kinh doanh đa ngành, kể cả mở rộng loại hình dịch vụ tiêu thụ sản phẩm; sử dụng đất đai theo hướng hiệu quả thông qua chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Quan tâm củng cố và phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác. Hướng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác tập trung vào sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất sạch, an toàn và nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo có tính cạnh tranh trên thị trường.

- Đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa, chuyển đổi số phục vụ sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất và tổn thất sau thu hoạch, nâng cao chất lượng cạnh tranh sản phẩm hàng hóa. Ngoài ra, thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo sản phẩm chủ lực của huyện; chuyển diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao,... để tạo sản phẩm có giá trị kinh tế, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

- Hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, liên kết nông dân với nông dân và liên kết nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, đảm bảo chất lượng, có quy mô lớn, từng bước xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản của huyện.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về quy hoạch hình thành các vùng sản xuất tập trung theo quy trình, gắn với công nghệ chế biến; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ cung ứng giống, vật tư, chuyển giao kỹ thuật, thu mua và chế biến nông sản, phát triển thương mại, dịch vụ nông thôn và đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn.

- Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản; đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác khuyến công trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa sự tham gia của Nhà nước và doanh nghiệp. Tăng cường xúc tiến thương mại để nâng cao giá trị gia tăng và tăng sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP gắn với phát triển du lịch; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh trên thị trường góp phần phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung hỗ trợ xúc tiến thương mại, tổ chức sản xuất theo quy trình an toàn, sản xuất theo chuỗi sản phẩm sạch và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn VietGAP và tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.... Hỗ trợ về nguồn lực để có mục tiêu phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn, thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất gắn với chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đồng thời tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, hộ sản xuất tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài

tình. Tổ chức các lớp đào tạo; hỗ trợ xây dựng các điểm, trung tâm bán hàng kết nối nông sản với thị trường.

- Hỗ trợ dư địa về đất đai cho các hợp tác xã nông nghiệp có điều kiện để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ nông sản; hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả; thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp có năng lực tiêu thụ nông sản; tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong và ngoài địa phương.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, triển khai thực hiện tốt Đề án chuyển đổi ngành nghề cho lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Đào tạo nghề gắn với thị trường lao động và kế hoạch tái cơ cấu kinh tế của huyện.

- Đề cao trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể ở các địa phương về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng cường tuyên truyền để thu hút lao động nông thôn chuyển đổi ngành nghề đến làm việc tại các khu, cụm công nghiệp.

4. Đẩy mạnh việc phân loại chất thải tại hộ gia đình; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Bình Dương; triển khai việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư; tăng cường giám sát và vận hành đúng quy trình khu xử lý rác thải tại bãi chôn lấp rác Mỹ Phong; mở rộng mạng lưới cấp nước sạch cho các hộ gia đình (nhất là tại 07 xã chưa có công trình cấp nước tập trung)

UBND huyện Phù Mỹ tiếp thu và đã bổ sung nội dung này vào phần 3, Mục VI-Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong báo cáo chung của huyện, như sau.

4.1. Về việc phân loại chất thải tại hộ gia đình

Quyết liệt triển khai thực hiện đạt hiệu quả công tác phân loại rác thải tại nguồn, quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện chặt chẽ và giảm thiểu khối lượng rác thải sinh hoạt thu gom, vận chuyển về Bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung của huyện để xử lý theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Trong đó, tập trung triển khai thí điểm các mô hình mới, nhân rộng các mô hình về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn như: Mô hình hạn chế sử dụng túi nilon; chống rác thải nhựa; thu gom chất thải nhựa sử dụng một lần, thu gom bao bì túi nilon; thu gom, phân loại và ủ chất thải thực phẩm tạo phân hữu cơ vi sinh. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, đội tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, các khu vực công cộng đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Đối với việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: Đề cao trách nhiệm chính quyền cơ sở trong việc thực hiện phương án mở rộng thu gom rác tại địa bàn các xã, thị trấn; tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự phân loại và xử lý rác thải hợp vệ

sinh theo hướng “Đảng viên, cán bộ đi trước, Làng nước theo sau”; tăng cường xây dựng mạng lưới các tổ thu gom để nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt nông thôn đạt trên 90%; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị đạt tỷ lệ 100%, hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên 60%.

4.2. Về hạ tầng bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Bình Dương

Cụm công nghiệp (CCN) Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 tỉnh Bình Định, với quy mô 75ha tại thị trấn Bình Dương và xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ.

Tính đến nay, đã thu hút được 20 dự án đầu tư vào CCN, gồm các nhóm sản phẩm chế biến lâm sản, chế biến sâu titan, sản xuất gạch không nung, chỉ xơ dừa và dây nhựa tái sinh PP; tổng diện tích đất đã cho thuê 37,32/46,34ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 80,5% đất sản xuất.

Trong những năm qua, mặc dù ngân sách huyện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đã tập trung nguồn lực để giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, UBND huyện đã lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định². Tuy nhiên, hầu hết các dự án đầu tư vào CCN có quy mô nhỏ, số lượng lao động ít, ngành nghề sản xuất ít phát sinh nước thải sản xuất, nước thải trong CCN chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân và nước vệ sinh công cụ lao động. Lượng nước thải trung bình mỗi doanh nghiệp khoảng 1,5m³ nước/ngày; Tổng lượng nước thải tại CCN khoảng 30m³/ngày; trước khi dự án đi vào hoạt động, các doanh nghiệp đều xây dựng hệ thống xử lý cục bộ trong khuôn viên nhà máy, xử lý đạt tiêu chuẩn tại cột B-QCVN14: 2008/BTNMT, sau đó đưa vào bể chứa để tái sử dụng tưới cây và phòng cháy, không thải ra bên ngoài. Do lượng nước thải phát sinh quá ít, nên UBND huyện Phù Mỹ chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho CCN.

Cam kết thực hiện:

Thực hiện Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án xử lý nước thải các cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải CCN Bình Dương trong giai đoạn 2023-2025.

Hiện nay, UBND huyện Phù Mỹ đã ban hành Quyết định số 8679/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 về việc phê duyệt nhiệm vụ lập dự án đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CCN Bình Dương (trong đó có hệ thống xử lý nước thải tập trung) để trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư và tổ chức thi công xây dựng hoàn thành trong năm 2025.

² Quyết định số 2562/QĐ-STNMT ngày 30/12/2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án BVMT CCN Bình Dương.

4.3. Về triển khai việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư

- Thời gian tới, việc triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Phù Mỹ sẽ góp phần giúp địa phương này giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn... Cải thiện chất lượng nước mặt, các sông, kênh, mương, ao hồ trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu về cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của người dân.

- Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, UBND huyện Phù Mỹ đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan của huyện. Trong đó, các dự án đầu tư khu dân cư, các khu dân cư mới phải đầu tư hệ thống thoát nước mưa tách riêng thoát nước thải và xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung. Các xã nông thôn mới kiểu mẫu phải có công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. Đầu tư công trình tại những nơi đã có vị trí phù hợp quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm thu gom được nước thải và có hệ thống cấp nước sạch tập trung. Khuyến khích, ưu tiên, hỗ trợ, đẩy mạnh các đơn vị tư nhân đầu tư xây dựng, vận hành công trình xử lý nước thải sinh hoạt gắn với hoạt động cấp nước sạch tập trung.

- Giám sát chặt chẽ đối với các tổ chức, hộ gia đình tại các khu dân cư không tập trung phải được thu gom, xử lý tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Duy trì, vận hành tốt các mô hình công trình thu gom, xử lý nước thải quy mô hộ, cụm hộ gia đình đã đầu tư xây dựng.

4.4. Về tăng cường giám sát và vận hành đúng quy trình khu xử lý rác thải tại bãi chôn lấp rác Mỹ Phong

Trên địa bàn huyện có 01 Bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ với diện tích 1,61 ha đã được UBND huyện giao cho Hạt quản lý giao thông công chính huyện quản lý, vận hành từ năm 2016. Dự án Bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung của huyện đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số Số 3209/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Bình Định. Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chôn lấp rác thải; UBND huyện đã chỉ đạo Hạt quản lý giao thông công chính huyện bố trí nhân lực, phương tiện và trang thiết bị thực hiện đảm bảo quy trình chôn lấp rác thải sinh hoạt theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt, lắp đặt hệ thống theo dõi thông minh, Camera giám sát việc thực hiện việc đầm nén rác thải theo từng lớp và che phủ một lớp đất bề mặt hoàn thành từ đầu năm 2023 không để xảy ra tình trạng rác thải bay tự do; thường xuyên hàng tuần phun chế phẩm vi sinh để giảm thiểu mùi hôi, tăng cường khả năng phân hủy rác thải và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường đối với hoạt động chôn lấp rác thải theo quy định.

Quy trình hoạt động chôn lấp

Ô tô chở rác Cân điện tử → Đổ rác → San ủi EM khử mùi, diệt ruồi
→ Đầm chặt → Phủ lớp phủ trung gian dày 0,2m → Rắc vôi bột → Lấp

đặt hệ thống thoát khí ga → San phủ đất đóng ô chôn lấp → Đóng bãi toàn bộ → Trồng cây xanh, cỏ.

Trong mỗi ô chôn lấp rác chia thành 3 lô. Rác được chôn từ lô có cao trình thấp đến lô có cao trình cao, rác được đổ vào ô chôn lấp thành từng đống, tiến hành cho xe ủi san bằng và đầm nén theo từng lớp có chiều dày tối đa 0,6m, sau khi rác được đầm nén đạt cao trình 1,8 m tiến hành phủ lớp đất trung gian 0,2 m. Tiến hành các bước tương tự khi các lớp rác đạt cao trình 3,8 m tiến hành phủ lớp đất trung gian 0,2 m. Lúc này rác đạt cao trình 6,0 m thì đổ rác sang lô tiếp theo, cứ như thế đến khi đổ đầy các lô trong ô chôn lấp nhưng đảm bảo độ dốc tối thiểu 3% để tiêu nước. Tiếp theo, tiến hành đổ rác theo trình tự từ lô cao xuống lô thấp (ngược với quy trình ban đầu), đến khi lớp rác đầm nén đạt cao trình 7,8 m tiến hành phủ lớp đất trung gian 0,2m. Cứ như vậy khi lớp rác đạt cao trình 10,0 m ta tiến hành đóng ô chôn lấp và vận hành sang ô tiếp theo.

4.5. Về mở rộng mạng lưới cấp nước sạch cho các hộ gia đình (nhất là tại 07 xã chưa có công trình cấp nước tập trung)

Huyện Phù Mỹ có địa hình đồi núi xen kẽ thung lũng hẹp và dải cát ven biển, có nhiều khó khăn về nguồn nước sản xuất và sinh hoạt. Trong những năm qua, huyện đã tập trung nguồn lực xây dựng được 09 công trình cấp nước tập trung, cấp nước sạch cho dân cư 10 xã và 02 thị trấn; 07 xã còn lại thuộc phạm vi cấp nước của 02 dự án đang được triển khai đầu tư xây dựng, cụ thể:

- Dự án Cấp nước sinh hoạt Tây Bắc huyện Phù Cát và Tây Nam huyện Phù Mỹ, cấp nước sạch cho Nhân dân 03 xã (Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa và Mỹ Trinh) đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn tại Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 10/6/2024. Theo đó, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026. Hiện nay, UBND huyện Phù Mỹ tập trung công tác giải phóng mặt bằng để hỗ trợ Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Định đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng. Dự kiến khởi công xây dựng trong Quý I/2025.

- Dự án cấp nước các xã ven biển Phù Mỹ, cấp nước cho Nhân dân 04 xã (Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Thọ và 05 thôn của xã Mỹ Thành) đã được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 499/QĐ-NSNT ngày 05/8/2024 và đã lựa chọn được nhà thầu thi công xây dựng; đồng thời UBND huyện Phù Mỹ đã thẩm định, phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng trong quý I năm 2025.

- Riêng, xã Mỹ Lộc được cấp nước từ Trạm cấp nước Bình Dương (đã nâng công suất từ 500m³/ngày.đêm lên 1.000m³/ngày.đêm). Hiện nay, UBND huyện Phù Mỹ đang triển khai xây dựng hệ thống đường ống cấp nước đến khu trung tâm xã và các thôn dọc theo quốc lộ 1 để cấp nước sạch cho Nhân dân, nhằm tăng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

5. Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức; hoàn thiện hạ tầng giao thông và xử lý nghiêm tình trạng vi phạm nồng độ cồn, xe quá khổ quá

tải; tăng cường công tác nắm bắt tình hình địa bàn để có kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; nhân rộng các mô hình đảm bảo trật tự hiệu quả

UBND huyện Phù Mỹ tiếp thu và đã bổ sung nội dung này vào phần 3, Mục VI-Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong báo cáo chung của huyện, như sau:

- Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Công an tỉnh, về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là: Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của địa phương; trên cơ sở đó tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh toàn diện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm.

- Chủ động nắm chắc tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, nhất là tuyến tỉnh lộ và tuyến bê tông nông thôn. Trong đó, tập trung 04 nhóm yếu tố chính tác động đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông:

- + Nhóm giải pháp liên quan đến người điều khiển phương tiện giao thông.
- + Nhóm giải pháp liên quan đến phương tiện tham gia giao thông.
- + Nhóm giải pháp liên quan đến cơ sở hạ tầng giao thông.
- + Nhóm giải pháp về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm:

- Phát huy hiệu quả trách nhiệm nêu gương của Lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm Mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, quy trình chế độ công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với Nhân dân, bảo đảm tuyệt đối an toàn khi thực thi nhiệm vụ; nghiêm cấm can thiệp vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm. Lãnh đạo, chỉ huy liên quan phải chịu trách nhiệm nếu để tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn địa phương.

6. Rà soát, hoàn thiện các thông tin, số liệu trong toàn bộ hồ sơ để đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và chặt chẽ (số liệu về huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới của huyện chưa logic; tính khả thi của các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giải pháp để nâng cao thu nhập cho người dân

- Số liệu về huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới của huyện chưa logic: UBND huyện Phù Mỹ tiếp thu và đã bổ sung nội dung này vào phần 3, Mục III-Kết quả chỉ đạo thực hiện nông thôn mới trong báo cáo chung của huyện.

- Tính khả thi của các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế: UBND huyện Phù Mỹ tiếp thu và đã bổ sung nội dung này vào phần 2, Mục VI-Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong báo cáo chung của huyện.

- Giải pháp để nâng cao thu nhập cho người dân: UBND huyện Phù Mỹ tiếp thu và đã bổ sung nội dung này vào phần 3, Mục VI-Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong báo cáo chung của huyện.

Đề tăng mức thu nhập cho người dân trong thời gian đến, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung hướng dẫn Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nuôi dưỡng sản phẩm tiềm năng, tăng nhanh sản phẩm OCOP; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế vườn đồi kết hợp chăn nuôi với làm trang trại tổng hợp; đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, hỗ trợ các hộ phát triển sản xuất theo phương án đầu tư có thu hồi, tái đầu tư; tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình; đề cao việc tập huấn, chuyên giao khoa học kỹ thuật cho Nhân dân...

7. Các ý kiến của Hội đồng thẩm định về nội dung, thông tin, số liệu khác đã được UBND huyện Phù Mỹ tiếp thu, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung cụ thể trong Báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2023 của huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định và các Phụ lục kèm theo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cam kết tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ nghiêm túc thực hiện việc khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên.

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình và cam kết chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phù Mỹ; UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phù Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.



Nơi nhận:

- Như trên (để b/cáo);
- HĐ thẩm định NTM Trung ương (để báo cáo);
- VPĐP NTM Trung ương (để b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở NN và PTNT;
- VP Điều phối NTM tỉnh;
- UBND huyện Phù Mỹ;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh